



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง (CIO)

รหัสโครงการ... : 21000000-2944

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561

เริ่มต้นโครงการ : 2017-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 484,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2018-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 484,500 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล / กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ / ฝ่ายข้อมูลและแผนงาน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางณฤดี เจริญชัยปิยกุล 1529

ผู้ประสานงาน สยป : นายบุญเยี่ยม เหลาสะอาด โทร.1511

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้พัฒนาบุคลากรผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงของกรุงเทพมหานคร

ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงประจำสำนักและสำนักงานเขตอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารงานได้อย่างชาญฉลาดและสร้างสรรค์

และสามารถวางแผนยุทธศาสตร์การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาภารกิจของหน่วยงาน

สามารถบูรณาการและสร้างคุณค่าจากข้อมูลของหน่วยงานให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

และสามารถสร้างเครือข่ายผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ การดำเนินงาน

และติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงแนวคิดในการบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้ทันสมัย

สามารถสร้างสรรค์บริการให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง

กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรองรับการปฏิบัติงานของผู้บริหาร-สารสนเทศระดับสูง

พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของการดำเนินการของหน่วยงานข้างต้น

จำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความรู้และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง อย่างต่อเนื่อง

ด้วยกระบวนการสัมมนาและศึกษาดูงานหน่วยงานอื่นๆ

เพื่อให้เกิดการศึกษาเปรียบเทียบการบริหาร-จัดการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานและบริการประชาชน

เพื่อให้เกิดแนวคิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานและของกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงของกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงประจำสำนักและสำนักงานเขต

ตระหนักถึงความสำคัญและมีทัศนคติที่ดีในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหาร งานของหน่วยงานและของกรุงเทพมหานคร

2. เพื่อให้ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงของกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงประจำสำนักและสำนักงานเขต มีความรู้

ความสามารถในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ เพื่อพัฒนากระบวนการ

-ทำงานและบูรณาการข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานและของกรุงเทพมหานคร

3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง เพื่อให้การบริหารจัดการและการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกรุงเทพมหานคร

เป็นไปตามทิศทางการพัฒนาที่กำหนดไว้ร่วมกัน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงของกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงประจำสำนัก และสำนักงานเขต ผู้บริหารหน่วยงาน

และข้าราชการที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 28 คน เขารับการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล แบบไป - กลับ จำนวน 7

วัน และศึกษาดูงาน ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในประเทศ แบบพักค้าง จำนวน 3 วัน 2 คืน รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 10 วัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงประจำหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (CIO)ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2560 : 1. อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียด เพื่อขออนุมัติโครงการ

2. อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งฯ แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการฝึกอบรม คณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการรับ-ส่ง

และเก็บรักษาเงิน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 20/11/2560 :

1.อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว

2.จัดทำคำสั่งฯ แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการฝึกอบรม คณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการรับ-ส่ง และเก็บรักษาเงินเรียบร้อยแล้ว

3.อยู่ระหว่างประสานสถานที่ดูงาน และจัดเตรียมหัวข้อการสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา Smart city ของ กทม. และการพัฒนาความรู้ด้าน

Digital ของ CIO





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	:: 21/12/2560 : ประสานสถานที่ดูงาน และวิทยากรเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดเตรียมสถานที่สัมมนาภายในกรุงเทพมหานคร	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/1/2561 : 1. ประสานวิทยากร สถานที่ดู และสถานที่จัดสัมมนางานเรียบร้อยแล้ว 2. จัดทำคำสั่งสัมมนาเรียบร้อยแล้ว 3. อยู่ระหว่างประสานแจ้งกำหนดการและรายละเอียดการสัมมนาแก่ผู้ร่วมสัมมนา	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/2/2561 : 1. ดำเนินการจัดการสัมมนา ให้แก่ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงของทุกหน่วยงาน และผู้อำนวยการกองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 1.1.จัดการอบรมให้ความรู้ ด้านนโยบายเทคโนโลยีดิจิทัล ความรู้ที่จำเป็นสำหรับ CIO และการขับเคลื่อนโครงการดิจิทัล ระหว่างวันที่ 31 ม.ค. - 2 ก.พ.61 และระหว่างวันที่ 6 - 9 ก.พ. 61 ณ โรงแรมไอบิส ชิวสาร เวียงใต้ เรียบร้อยแล้ว 1.2 จัดการดูงานการขับเคลื่อนโครงการด้าน Smaty City ณ จังหวัดชลบุรีระหว่างวันที่ 20 - 22 ก.พ. 2561 เรียบร้อยแล้ว 2. อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณ 3. อยู่ระหว่างสรุปผลการดำเนินงาน รายงานผู้บริหารกรุงเทพมหานคร	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 16/3/2561 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณและจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/4/2561 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ข้อเสนอแนะจากการสัมมนาและศึกษาดูงาน 1. การสัมมนา ควรเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานควบคู่กับการศึกษาดูงานในหน่วยงานราชการที่มีการใช้เทคโนโลยีนี้กันอย่างประสบผลสำเร็จ 2. ควรเปิดโอกาสให้ผู้บริหารหน่วยงานซึ่งมีได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงประจำหน่วยงาน (CIO) ได้เข้าร่วมโครงการด้วย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการขยายการพัฒนาการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานครด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ให้ครอบคลุมทุกภารกิจหลักของกรุงเทพมหานคร 3. ควรจัดการสัมมนาให้ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เนื่องจากหลายหน่วยงานของกรุงเทพมหานครมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงประจำหน่วยงาน (CIO) จากการแต่งตั้งโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนัก ซึ่งอาจส่งผลให้นโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน และของกรุงเทพมหานครไม่ต่อเนื่อง 4. ควรมีการนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานครแผนปฏิบัติการรายปี และแผนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงประจำหน่วยงาน (CIO) รับทราบ และร่วมกันพัฒนากรุงเทพมหานครตามแนวทางดังกล่าว 5. ควรมีการศึกษาดูงาน ณ มหานครในทวีปเอเชียที่มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนามหานครสู่การเป็น Smart City เพื่อเป็นแนวทางและต้นแบบของกรุงเทพมหานคร ในการมุ่งไปสู่การเป็น ?มหานครแห่งเอเชีย? ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปีต่อไป	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

